



ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว ๕๖๐

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม.๑๐๓๐๐

๑๒ มกราคม ๒๕๕๔

เรื่อง การให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว ๒๑๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาคำสั่งกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ ๑๐-๑๑ /๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔
จำนวน ๑ ชุด

ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง โดยให้เดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำสั่งที่ส่งมาพร้อมนี้ จึงขอให้แจ้งข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่ง มอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนำ ก.พ.๗ (ฉบับตามตัว) รายละเอียดวันลาทุกประเภท และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเดินทางไปรายงานตัว เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่งที่ได้รับการแต่งตั้งต่อไป

ทั้งนี้ ขอให้ข้าราชการที่ได้รับการแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ ยื่นคำขอประเมินคุณลักษณะของบุคคล และเอกสารเค้าโครงผลงานตามนัยหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๒.๔ /ว ๒๑๗๙ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ได้ตั้งแต่วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ และเมื่อได้รับความเห็นชอบเป็นผู้มีสิทธิส่งผลงานเพื่อเข้ารับการประเมินจากอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแล้ว ให้จัดส่งผลงานให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นต่อไป ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจะพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นได้ไม่ก่อนวันที่ได้รับผลงานครบถ้วนสมบูรณ์สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันทีโดยไม่ต้องแก้ไขเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นสาระสำคัญของผลงาน และไม่ก่อนวันที่ข้าราชการผู้นั้นมีคุณสมบัติครบถ้วน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

กองการเจ้าหน้าที่

ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง

โทร.๐-๒๒๔๓-๕๐๑๒, ๐-๒๒๔๓-๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๐๓

โทรสาร ๐-๒๒๔๓-๖๖๓๗

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีคำสั่งให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง

นายขวัญชัย วงศ์นิติกร อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยความเห็นชอบจากรองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น) ได้ลงนามในคำสั่งที่ ๑๐ - ๑๑ / ๒๕๕๔ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๔ ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่ง โดยกำหนดให้เดินทางไปปฏิบัติหน้าที่ตามคำสั่ง ในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	ตำแหน่งเลขที่	หมายเหตุ
๑	นายณัฐศักดิ์ ศีศรี	นิติกรชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	๑๓๙	
๒	นายวิรัตน์ บุญคำมูล	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดอุดรธานี	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่	๑๑๖๖	
๓	นายวีระพงษ์ พงษ์บุญ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	๑๔๕๗	
๔	นางสาวกิริณี จาระนุ่น	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชัยภูมิ	๑๐๐๗	
๕	นางสาวกัญญา อติโต	นิติกรชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุพรรณบุรี	๓๒๓๑	
๖	นายณัฐพันธ์ ปฏิเสน	นิติกรชำนาญการ สำนักงานเลขานุการกรม	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม	๑๓๓๕	
๗	นายวิฑิต จันทนิรินทร์	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา	๑๙๘๔	
๘	นายกรวุฒิ บรรยงวรพินิจ	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดชลบุรี	๙๒๗	
๙	นายไชยะ เจ๊ะแท้	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดยะลา	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสงขลา	๒๙๖๘	
๑๐	นายปรีชา แดงแสงทอง	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดพิษณุโลก	นิติกรชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดเชียงราย	๑๐๙๗	
๑๑	นางพัทธนันท์ ยิ่งตรง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กองคลัง	๑๐๐	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๒	นางพุดธิพร พลอยผักแว่น	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครราชสีมา	๑๔๘๒	
๑๓	นางวนิดา ไชยภู	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดกาฬสินธุ์	๖๙๙	
๑๔	นางสาวมยุรี คะศรีทอง	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี ท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ กองคลัง	๑๐๘	
๑๕	นางสาววิลาวัลย์ จตุพนาร	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชำนาญการ สำนักพัฒนาและส่งเสริมการ บริหารงานท้องถิ่น	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครปฐม	๑๓๔๕	
๑๖	นางสารี มาลา	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดตรัง	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๕๖๕	
๑๗	นางยุพวรรณ พรอมตตระกูล	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์	๓๓๖๗	
๑๘	นางวรรณดี กิจกล้า	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดภูเก็ต	นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการพิเศษ สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๓๐๑	
๑๙	นางสาวสิชลภักดิ์ วัฒนะเวชศักดิ์	นักวิชาการคลังชำนาญการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น	นักวิชาการคลังชำนาญการพิเศษ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี ท้องถิ่น	๒๐๑	

๒. ให้ข้าราชการรักษาการในตำแหน่งระดับชำนาญการ

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑	นายภิรมย์ เจียสมบุญ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดพะเยา	๒๐๓๐	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๒	นายปราโมทย์ ชลไชยะ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครราชสีมา	๑๔๕๙	
๓	นายอัครศักดิ์ ธรรมโชติ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยภูมิ	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบูรณ์	๒๒๔๔	
๔	นายภัทรวรรณ ศรีนิติพัฒน์	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดอุดรธานี	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย	๓๑๙๒	
๕	นายวรรณไชย ทองรอด	นิติกรปฏิบัติการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชลบุรี	๙๒๘	
๖	นายแสงจันทร์ ดวงระหว่า	นิติกรปฏิบัติการ สำนักพัฒนาระบบบริหารงาน บุคคลส่วนท้องถิ่น	นิติกรชำนาญการ สำนักกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น	๙๒๗	
๗	นายสมยศ รมณารักษ์	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสงขลา	๒๖๖๙	
๘	นายเพทาย อ่ำบัว	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย	นิติกรชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดชัยนาท	๙๖๓	
๙	นางสาวพิชชาภา มีเวช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น	๓๔๑	
๑๐	นางสาวสุดีนา แก้วดี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ กองคลัง	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี ท้องถิ่น	๑๙๕	
๑๑	นางสมพิศ เพชรเอียด	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม	๒๗๗๕	
๑๒	นางชะบา วัชรภาพ	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช	๑๕๒๙	
๑๓	นางนันทิมา จีบประดับศรี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานี	๓๓๐๓	

ลำดับ	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง/สังกัดเดิม	รักษาการในตำแหน่ง	ตำแหน่ง เลขที่	หมายเหตุ
๑๔	นายบุญมี หาททรัพย์	นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	นักวิชาการเงินและบัญชี สำนักงานส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต	๒๓๑๑	
๑๕	นางสาวพรสวรรค์ ศรีสุพรรณ	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี ท้องถิ่น	นักวิชาการคลังชำนาญการ กองตรวจสอบระบบการเงินบัญชี ท้องถิ่น	๒๐๓	

๗

๘